



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑) นางสาววิไลพร ขนุนก้อน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕ กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖ กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒) นางสาวดวงพร มีอนันต์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๗ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนากระบวนการให้บริการการเตรียมความพร้อมทักษะด้านอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล ๕ รอบ (ราชินี) จ.ลพบุรี” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนากระบวนการให้บริการการเตรียมความพร้อมทักษะด้านอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล ๕ รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี”

เพื่อประเมิน ...

เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๔ ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

๓) นางสาวเพ็ญประภา กุลบุตรดี ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เสนอผลงานเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวางแผนการดำเนินงานของส่วนราชการ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม (Participation)” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของส่วนราชการกรณีศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๕ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๔) นางสาวสุทิตา ทับเหล็ก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๕ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “การฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กสมองพิการ กรณีศึกษา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ดำเนินการจัดทำผลงานฉบับสมบูรณ์ตามหัวข้อเรื่อง ที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล จัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำผลงาน หากเลยระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ และให้มีการคัดเลือกใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวสรายุภักดิ์ อนุมิตราภักดิ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ